

Số: 973/BC-TTr

Thái Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Thực hiện Công văn số 1054/STTTT-CNTTVT ngày 24/11/2022 Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2022

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025: 50% hoạt động quản lý của cơ quan thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 90% hồ sơ công việc tại Thanh tra tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Định hướng đến năm 2030: 70% hoạt động quản lý của cơ quan thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% hồ sơ công việc tại Thanh tra tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Tính đến tháng 11/2022, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động: Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Thái Bình, tổ chức các hội nghị truyền hình trực tuyến Thanh tra Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh có sự tham gia của thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; Phối hợp hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình được tập huấn, cập nhật kiến thức công nghệ và kết quả triển khai nội dung chuyển đổi số; Các thông tin văn bản, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, tin tức các ngành, lĩnh vực, công nghệ áp dụng vào chuyển đổi số được cập nhật đăng tải đầy đủ trên chuyên mục chuyển đổi số; hệ thống thông tin (Hạ tầng mạng LAN, thiết bị, giải pháp CNTT) chuyển sang sử dụng giao thức IPv6, đáp ứng yêu cầu ATTT cấp độ 2; Cán bộ chủ chốt và chuyên trách về công nghệ thông tin được cung cấp thiết bị điện tử thông minh cầm tay, sử dụng phần mềm bản quyền trong phục vụ công tác.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Nhận thức số

1.1 Ngày Chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “**Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân**”.

1.2 Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”, “Công dân số Thái Bình” trên Zalo

Thanh tra tỉnh đã thực hiện chỉ đạo 100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh thông qua các cuộc họp giao ban, họp chi bộ để cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.

2. Hạ tầng số

a) Kết quả đạt được: 40/40 công chức, viên chức, người lao động được trang bị máy tính cá nhân có kết nối Internet tốc độ cao để phục vụ yêu cầu của công việc; hệ thống mạng LAN, kết nối WAN thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng, đồng thời ký hợp đồng với Viettel Thái Bình kết nối, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

b) Tồn tại, hạn chế: Một số máy tính cá nhân của công chức, viên chức, người lao động là máy tính đã cũ, cấu hình thấp, một số máy có phần cứng không tương thích với phần mềm sử dụng cho hoạt động chuyên môn ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của cán bộ, công chức.

3. Dữ liệu số

Việc cung cấp, cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu mở của tỉnh tại địa chỉ <https://data.thaibinh.gov.vn/> theo quy định.

Thanh tra tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra văn bản đã cập nhật, để bảo đảm tính chính xác, kịp thời, toàn vẹn của văn bản QPPL trong lĩnh vực thanh tra.

4. Nền tảng số

a) Kết quả đạt được: Thanh tra tỉnh yêu cầu tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc tham gia cài đặt